



# กองเกษตรสาหรณืเทศ

สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 70/2553

6 พฤศจิกายน 2552

เกษตรฯ ประเมินผลการสร้างแหล่งปะการังเทียมเป็นไปตตามเป้า พร้อมเตรียมแผนขยายพื้นที่สร้างปะการังเทียมปี 53 กว่า 23 แห่ง ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และแหล่งประมงเพิ่มมากขึ้น

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดวางปะการังเทียมว่า ในปี 2552 กรมประมงได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดสร้างปะการังเทียม 20 แห่งจำนวน 77 ล้านบาท แบ่งเป็นแหล่งการจัดสร้างในพื้นที่ขนาดเล็ก จำนวน 19 แห่ง อยู่ในพื้นที่จังหวัดตราด จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่ฝั่งอ่าวไทยยังคงเหลือเพียงที่จังหวัดตราดและจันทบุรี ส่วนสตูล กระบี่ ตรัง ฝั่งทะเลอันดามัน ที่ต้องรอให้มรสุมหยุดก่อน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจัดวางได้แล้วเสร็จไม่เกินมกราคมปีหน้า ส่วนอีก 1 แห่ง เป็นแหล่งการจัดสร้างในพื้นที่ขนาดใหญ่ ก็คือ การจัดงานในครั้งนี้ที่จังหวัดระยอง เป็นการสร้างปะการังเทียม จำนวน 3,681 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 21.6 ตารางกิโลเมตร ใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 แปลง คือทางทิศตะวันออกของเกาะเสม็ด และหน้าหาดแม่รำพึง ห่างจากฝั่งประมาณ 7-14 เมตร น้ำลึก 12-18 เมตร ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดวางแท่งปะการังเทียมในทะเลได้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ หลังจากนั้นชาวประมงในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงจึงสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้

“จากผลการจัดสร้างปะการังเทียมที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปี 2552 มีการจัดสร้างปะการังเทียมทั้งหมด 362 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางกิโลเมตร ทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามันยังผลให้บริเวณที่ไปจัดสร้างปะการังเทียม มีจำนวนทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ขึ้น สัตว์น้ำบางชนิดที่หายากก็กลับมีการพบเพิ่มมากขึ้น เช่น ปลาหมอทะเลขนาดใหญ่ ปลาซ่อนทะเล ปลาผีเสื้อเทวรูป ปลาจะละเม็ดเทา ปลาดุกทะเล และปลาตะลุมพุก ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ชาวประมงไม่ว่าจะสามารถจับสัตว์น้ำได้มากขึ้น ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้มากขึ้น เพราะไม่ต้องออกทะเลไปไกล ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการบริหารจัดการการทำประมงโดยช่วยป้องกันเรือที่มีศักยภาพในการทำประมงสูงไม่ให้เข้ามาทำประมงใกล้ฝั่ง เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากร” นายธีระ กล่าว

นายธีระ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในปี 2553 ได้มอบหมายให้กรมประมงจัดสร้างปะการังเทียมอีก 23 แห่ง เป็นปะการังเทียมขนาดเล็กทั้งหมด โดยมีแผนจัดวางใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 14 แห่ง นอกจากนี้ ยังได้เร่งให้มีการจัดสร้างปะการังเทียม แก่ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส โดยใช้วัสดุเหลือใช้ ได้แก่ ตู้รถไฟ และรถขนขยะตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งกรมประมงได้เคยดำเนินการมาแล้วในปี 2544 โดยในปีนี้ได้ขอความร่วมมือไปยังกระทรวงคมนาคมและกรุงเทพมหานคร เพื่อขอรับการสนับสนุนตู้รถไฟเก่า และรถขนขยะที่ไม่ใช้งานแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนตู้รถไฟเก่า 59 ตู้ และรถขนขยะที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน 200 คัน เพื่อนำไปจัดวางในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดสามารถจัดวางปะการังเทียมได้ดี รวมทั้งเป็นแหล่งประมงที่มีฝูงปลาผ่าน จึงเหมาะสมในการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งประมงที่ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป.

จตุรพร/ผู้พิมพ์